
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว 

สมัยสำมัญ สมัยที่สำม ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

 ผู้มำประชุม    

๑ นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ ประธำนสภำเทศบำล เอนกศักดิ์   อังสนำนิวัฒน์ 

๒ นำยปวีณวัชร์ ธ ำมรงค์ปรีชำชัย รองประธำนสภำเทศบำล ปวีณวัชร์    ธ ำมรงค์ปรีชำชัย 

๓ นำยชวณฐ คณำติยำนนท์ สมำชิกสภำเทศบำล ชวณฐ        คณำติยำนนท์ 

๔ นำงสุภำภรณ์ ณ  อุบล สมำชิกสภำเทศบำล สุภำภรณ์    ณ  อุบล 

๕ นำยสมบัติ  วิริยะจรรยำ สมำชิกสภำเทศบำล สมบัติ        วิริยะจรรยำ 

๖ นำยภำสพร ทับทัน สมำชิกสภำเทศบำล ภำสพร      ทับทัน 

๗ นำยวรพจน์ ศรีจันทึก สมำชิกสภำเทศบำล วรพจน์      ศรีจันทึก 

๘ 

๙ 

นำยบำรมี 

นำยอินทร์ 

ชูศิริ 

เหมจันทึก 

สมำชิกสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

บำรมี        ชูศิร ิ

อินทร์        เหมจันทึก 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

 

 

๑ 

๒ 

นำยอดิศร 

นำยบุญชู 

นำยอุดม 

 

ผู้ไม่มำประชุม 

นำงสำวไอรินทร์ 

นำยมิตรภำพ 

โมหะหมัด 

ชมพูแก้ว 

ภูจันทึก 

 

 

โชคหิรัณย์ชัย 

เจียมจันทร์ 

สมำชิกสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

 

 

สมำชิกสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

อดิศร         โมหะหมัด 

บุญชู          ชมพูแก้ว 

อุดม           ภจูันทึก 

 

 

ลำกิจ 

ลำกิจ 
 
 

 

 

 



๒ 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

นำยปรีชำ               จันทรรวงทอง 

นำยทวีศักดิ์             แสนใจยำ 

นำยธีระศักดิ์            ภำคววิัฒน์ 

นำยคเชนทร์            สร้อยจ ำปี 

นำยประจันต์           ขุนทิพย์ 

นำยวรพล               ฝ่ำยอุปปละ 

นำงสิริกำญจน์          วงศ์โสภำ 

นำงวริษฐำ               พรรณภัทรำพงษ์ 

นำยสวัสดิ์               นพเก้ำธำดำ 

นำงสำวธนวรรณ      ศักดิษฐำนนท์ 

นำยอนุทิน              แท่นประยุทธ 

นำงณัฐฌมณฑน์       ศุภนิตินันท์ 

นำงสำวอังคำร         จิตต์มำนะ 

นำงสำวสุเนตร         ติจันทึก 

นำยอรรถสิทธิ์         รัตนถำวร 

นำงอรอนงค์           จันทะวงค์ 

นำงวำสนำ             ออดดี้ 

นำยอธิปัญญำธร      บุญก ำเนิด 

นำยประมวล          เจือจันทกึ 

นำงทองศรี             ไชยยศ 

นำงสำวสมพิศ         หุตะวัฒนะ 

 

นำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบำล 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรฯ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง 

หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 

นักจัดกำรงำนทั่วไป 

นิติกร 

พนักงำนบัญชี 

ประธำนชุมชนสุชัยพัฒนำ 

ประธำนชุมชนศำลสถิตย์ 

ประธำนชุมชนบ้ำนกลำง 

ประธำนชุมชนโรงงำน 

ตัวแทนชุมชนโนนกุ่มใต้ 

 

 

นำยปรีชำ   จันทรรวงทอง 

ทวีศักดิ์       แสนใจยำ 

ธีระศักดิ์      ภำควิวัฒน์ 

คเชนทร์      สร้อยจ ำปี 

ประจันต์     ขุนทิพย์ 

วรพล         ฝ่ำยอุปปละ 

สิริกำญจน์   วงศ์โสภำ 

วริษฐำ        พรรณภัทรำพงษ์ 

สวัสดิ์         นพเก้ำธำดำ 

ธนวรรณ    ศักดิษฐำนนท์ 

อนุทิน        แท่นประยุทธ 

ณัฐฌมณฑน์  ศุภนิตินันท           

อังคำร         จิตต์มำนะ 

สุเนตร         ติจันทึก 

อรรถสิทธิ์      รัตนถำวร 

อรอนงค์       จันทะวงค์ 

วำสนำ          ออดดี้ 

อธิปัญญำธร    บุญก ำเนิด 

ประมวล       เจือจันทึก 

ทองศรี         ไชยยศ 

สมพิศ          หุตะวัฒนะ 

 

 



๓ 

นำยวรพล  ฝ่ำยอุปปละ   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนรองประธำนสภำ และสมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล   ทุกท่ำน ท่ำนนำยกเทศมนตรี คณะผู้ช่วยผู้บริหำร และหัวหน้ำส่วนกำรงำนที่ 

เคำรพทุกท่ำนครับ วันนี้ท่ำนประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้วได้นัดประชุมสภำ
เทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่สำม ประจ ำปี 2562 บัดนี้ได้เวลำ ๑๓.๓๐ น. 
ตำมท่ีได้นัดหมำยแล้ว ที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอกรำบเรียนเชิญท่ำน
ประธำนสภำ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และด ำเนินกำรตำมระเบียบ
วำระกำรประชุมต่อไปครับ  
 

นำยเอนกศักดิ์ อังสนำนิวัฒน์  บัดนี้สภำเทศบำลเมืองสีคิ้วได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำร 
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว สมัยสำมัญ สมัยที่สำม ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ เริม่ที่ระเบียบวำระที่ ๑ ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ  

นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  เรื่องท่ี 1 กำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ประธำนสภำเทศบำล   ด้วยเทศบำลเมืองสีคิ้ว ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 

2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2562  
เรื่องท่ี 2 สมำชิกสภำเทศบำล ไดล้ำกิจ ๒ ท่ำน คือ  

๑. ท่ำน ไอรินทร์  โชคหิรัณย์ชัย  
๒. ท่ำน มิตรภำพ  เจียมจันทร์  

และอีกหนึ่งท่ำนคือ ท่ำนภำสพร ทับทัน แจ้งว่ำก ำลังเดินทำงมำครับ  
เรื่องท่ี 3 มีภำคประชำชน ผู้น ำชุมชนได้มำร่วมรับฟังกำรประชุม 
ทั้งหมด 5 ท่ำน ได้แก่  

๑. คุณอธิปัญญำธร บุญก ำเนิด ประธำนชุมชนศำลสถิตย์ 
๒. คุณประมวล เจือจันทึก   ประธำนชุมชนบ้ำนกลำง 
๓. คุณทองศรี  ไชยยศ       ประธำนชุมชนโรงงำน 
๔. คุณวำสนำ  ออดดี้   ประธำนชุมชนสุชัยพัฒนำ 
๕. คุณสมพิศ หุตะวัฒนะ    ตัวแทนชุมชนโนนกุ่มใต้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

 

 



๔ 

นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ ต่อไปเป็นระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ 
ประธำนสภำเทศบำล เทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่สอง ประจ ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ 

พฤษภำคม ๒๕๖๒  ขอเชิญคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ครับ 

 
นำยวรพจน์  ศรีจันทึก   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้วที่เคำรพ กระผมนำย 
สมำชิกสภำเทศบำล   นำยวรพจน์  ศรีจันทึก สมำชิกสภำเทศบำล ในฐำนะประธำน  
     คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว  
     ขอเรียนว่ำ เมื่อวันที่ 10  มิถุนำยน  2562เวลำ 10.00 น. ณ        
       ห้องประชุมสีคิ้ว 1 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ  
     เทศบำลเมืองสีคิ้ว ได้มำประชุมเพ่ือตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ 
     เทศบำลเมืองสีคิ้ว สมัยสำมัญ สมัยที่สอง ประจ ำปี 2562 ดังนี้    
       1. นำยวรพจน์ ศรีจันทึก ประธำนคณะกรรมกำร  

2. นำยปวีณวัชร ์ธ ำมรงค์ปรีชำชัย กรรมกำร  
3. นำงสำวไอรินทร์ โชคหิรัณย์ชัย  กรรมกำร  
หลังจำกครบองค์ประชุม จึงได้ด ำเนินกำรประชุมและตรวจสอบควำม
ถูกต้องของรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้วสมัยสำมัญ สมัยที่สอง 
ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2562 และขอรับรองควำม
ถูกต้องของรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว โดยปิดประชุมเวลำ 12.00 น. 
 

นำยเอนกศักดิ์ อังสนำนิวัฒน์  ขอบคุณท่ำนคณะกรรมกำรครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ
ประธำนสภำเทศบำล   ถ้ำหำกไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัย 

สำมัญ สมัยที่สอง ประจ ำปี ๒๕62 เมื่อวันที่ ๒8 พฤษภำคม 2562 
 โปรดยกมือด้วยครับขอบคุณครับ 

นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  เป็นเอกฉันท์นะครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี

สอง ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ านวน  ๑๐  
เสียง  ไม่รับรอง  ไม่มี 

 
 

 



๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่อง กระทู้ถาม 

นำยเอนกศักดิ์ อังสนำนิวัฒน์  ต่อไประเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถำม ไม่มีนะครับ  
ประธำนสภำเทศบำล  
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่อง ท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
นำยเอนกศักดิ์ อังสนำนิวัฒน์  ต่อไประเบียบวำระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นตั้งขึ้น
ประธำนสภำเทศบำล   พิจำรณำเสร็จแล้ว ไม่มีนะครับ                            
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
 
     ๕.๑ ญัตติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๑  
     (กองวิชาการและแผนงาน) 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ต่อไป ญัตติที่ ๕.๑ เรื่อง พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำเทศบำล   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วำระท่ี ๑ (กองวิชำกำรและ 
     แผนงำน) ขอเชิญครับ 
 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   เรียน ประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว ข้ำพเจ้ำขอเสนอญัตติต่อสภำ 
นำยกเทศมนตรี    เทศบำลเมืองสีคิ้ว เพื่อเสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีบันทึกหลักกำรและเหตุผล  
ประกอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 29,879,125 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 8,847,320 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงำนกำรศึกษำ 20,272,195 
  แผนงำนสำธำรณสุข 7,879,600 
  แผนงำนเคหะและชุมชน 26,210,850 
  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 1,801,190 
  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 4,622,060 
ด้านการเศรษฐกิจ  
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 7,310,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
  แผนงำนงบกลำง 33,177,660 

รวมงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ท้ังสิ้น 140,000,000 



๗ 
ร่างเทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลเมืองสคีิ้ว 

อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

           โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 อำศัยอ ำนำจตำมควำม  
ในพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ 65 จึงตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้ โดยควำมเห็นชอบของ                     
สภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว และโดยอนุมัติของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่ำ เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 

ข้อ 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น  
        140,000,000   บำท 
 

ข้อ 4 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน 
                  ทั่วไป เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 140,000,000 บำท โดยแยกเป็นรำยละเอียดตำม             
 

                  แผนงำนได้ดังนี้ 
 

งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

 
 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 29,879,125 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 8,847,320 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงำนกำรศึกษำ 20,272,195 
  แผนงำนสำธำรณสุข 7,879,600 
  แผนงำนเคหะและชุมชน 26,210,850 
  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 1,801,190 
  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 4,622,060 
ด้านการเศรษฐกิจ  
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 7,310,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
  แผนงำนงบกลำง 33,177,660 

รวมงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ท้ังสิ้น 140,000,000 



                  ๘  
ข้อ 5 งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร กิจกำรสถำนธนำนุบำล   
 

       จ่ำยจำกรำยได้  เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น  37,672,900  บำท  
 

งบ ยอดรวม 
งบกลำง 6,400,000 
งบบุคลำกร  (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว)  1,800,000 
งบด ำเนินงำน  (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค)  1,940,000 
งบลงทุน  (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)    47,900 
งบรำยจ่ำยอื่น  (หมวดรำยจ่ำยอื่น)  27,485,000 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) - 

 

รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล ทั้งส้ิน 
 

37,672,900 
 

โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมร่ำงเทศบัญญัติที่ได้เสนอมำพร้อมนี้แล้ว 
จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ครับ ขอเชิญท่ำน สท.ปวีณวัชร์ 
ประธำนสภำเทศบำล   ธ ำมรงค์ปรีชำชัย ครับ 
 
นำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ กระผมนำยปวีณวัชร์   
สมำชิกสภำเทศบำล   ธ ำมรงค์ปรีชำชัย สมำชิกสภำเทศบำล ในกำรพิจำรณำในวำระนี้เป็น 

กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ หลังจำกท่ีผมได้อ่ำนร่ำงเทศบัญญัติแล้ว ขออนุญำตก่อนที่จะไป
ถึงตัวของงบประมำณ เปิดมำหน้ำแรกหน้ำสำรบัญ เปิดเจอผมก็รู้สึก
แปลก ๆ ว่ำสำรบัญส่วนที่ ๑ คือจั่วหัวมำอันดับแรกเลย ค ำแถลง
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี แล้วก็เป็นรอยแก้ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จั่วหัวมำก็มีกำรแก้ไขแล้ว ผมก็ได้ไปดูของเพ่ือนสมำชิกก็มีกำรแก้ไขทุก
คน นั่นหมำยควำมว่ำ ผมไม่ทรำบว่ำเวลำร่ำงเทศบัญญัติก่อนที่จะถึงมือ
สมำชิกมีกำรตรวจสอบ แก้ไข หรือมีขั้นตอนกำรท ำเอกสำรอย่ำงไร 
เพรำะฉะนั้นผมเปิดมำหน้ำแรกผิดในส่วนอื่นผมก็ไม่ดูแล้วครับ ก่อนที่
จะไปลงในเรื่องของงบประมำณก็ขออนุญำตติงในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก
ก่อนเลย แล้วมันผิดในสำระส ำคัญ ไม่ใช่เป็นกำรพิมพ์ตกอะไรที่
ควำมหมำยไม่ได้เปลี่ยนอะไร ก็แค่ปีงบประมำณยังผิดเลย เพรำะฉะนั้น
ตัวเล่มนี่ผมไม่ดูแล้วค ำผิดค ำถูก ขออนุญำตไปดูหน้ำที่ ๓ หน้ำที่ ๔ 
หน้ำที่ ๓ ,หน้ำ ๔ หลังจำกค ำแถลงงบประมำณในหน้ำ ๓ เป็นกำร
จัดเก็บ เป็นรำยได้จัดเก็บ ส่วนในหน้ำ ๔ เป็นประมำณกำรรำยจ่ำย ซึ่ง
ในปีนี้เรำประมำณกำรกันที่ ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เรำไปดูรำยจ่ำยจริง 



๙ 
ในหน้ำที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำ่ยจริงไป ๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท และในปี 
๖๒ และปี ๖๓ เป็นประมำณกำร ส่วนในหน้ำที่ ๓ เป็นรำยรับ จะ
สังเกตเห็นว่ำรำยรับจริงในปี ๖๑ กับปี ๖๒ ปี ๖๓ เป็นประมำณกำร 
ขอทรำบหลักกำรและเหตุผล ว่ำมีหลักกำรและเหตุผลอย่ำงไรในกำรตั้ง
รับรำยได้ ในกำรรับจริงในปี ๖๑ กับประมำณกำรปี ๖๒ ปี ๖๓ ท ำไมถึง
ลดลง ประมำณกำรรำยรับลดลง แต่เมื่อไปดูที่รำยจ่ำย ประมำณกำร
รำยจ่ำยเพิ่มขึ้น ขอทรำบหลักกำรและเหตุผลครับ ก็ไม่ได้เป็นกำรท้วง
ติงหรือว่ำผิดอะไรนะครับ เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรที่สมำชิกจะได้ทรำบ
หลักกำรและเหตุผลในกำรประมำณกำรรำยรับหรือรำยจ่ำยของกำรท ำ
งบประมำณ เพื่อจะเอำไว้ตรวจสอบเวลำกำรใช้จ่ำยงบประมำณครับ 
ผมดูในรำยละเอียดรำยจ่ำยทั้งหมดตำมร่ำงเทศบัญญัติก็เหมือนกันทุกปี 
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรำยจ่ำยประจ ำ จะมีที่ผิดแผกไปบ้ำงส่วนใหญ่ก็จะเป็น
กำรจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ก็เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละ
ปี แต่ส่วนรำยจ่ำยประจ ำจะคล้ำย ๆ กับทุกปีท่ีผ่ำนมำ แต่ผมจะขอ
อนุญำตไปที่หน้ำ ๑๓๗ ซึ่งเป็นของกองกำรศึกษำ ผมก็พยำยำมดู
เพรำะว่ำของกองกำรศึกษำตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเอำไว้ตั้งแต่หน้ำที่ 
๑๓๒ ถึงหน้ำที่ ๑๓๗ มำดูรำยจ่ำยซึ่งส่วนใหญ่เป็นภำรกิจหน้ำที่ของ
กองกำรศึกษำที่ต้องท ำในทุก ๆ ปีอยู่แล้ว แต่ผมมำสังเกตเห็นก็คือใน
หน้ำที่ ๑๓๗ เป็นค่ำวัสดุกำรศึกษำของศูนย์เด็กเล็ก ผมก็นั่งดูในหัวข้อ
แรกเลยนะครับ วัสดุกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำวัสดุกำรศึกษำ เช่นสื่อกำรเรียนกำรสอน เบำะ หุ่น  กระดำนลื่น
พลำสติก แบบจ ำลองภูมิประเทศ และอ่ืน ๆ จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
กับวัสดุกำรศึกษำ ผมไม่ได้บอกว่ำมำกไปหรือน้อยไป แต่ผมจะเท้ำควำม
ถึงนโยบำยของผู้บริหำรในกำรมุ่งเน้นกำรศึกษำ โดยเฉพำะศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กของเทศบำล ถ้ำเรำสังเกตเห็นตลอดระยะเวลำหลำยปีนโยบำย
กำรศึกษำของผู้บริหำรจะลงไปที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค่อนข้ำงมำก เพ่ือ
พัฒนำกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำบุคลำกร เพื่อพัฒนำเด็กเล็กท่ีเรียนอยู่ใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำล แต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับฟังมำจำกท่ำน
ผู้ปกครองก็ดี หรือครูผู้สอนก็ดี มีสิ่งหนึ่งที่มีควำมจ ำเป็น ผมจึง
เท้ำควำมไปเมื่อหลำยปีก่อน ผู้บริหำรน ำโดยท่ำนนำยกเทศมนตรีเมือง 
สีคิ้ว ท ำห้องโสตฯ ซึ่งในขณะนั้นลงทุนเยอะมำกและได้ประโยชน์สูงสุด 
ผมจึงคิดว่ำท ำไมไม่มีกำรต่อยอดในกำรที่จะลงอุปกรณ์กำรศึกษำ 
ยกตัวอย่ำงเช่น สมำร์ททีวี บำงครั้งสมำชิกหลำยท่ำนหรือแม้กระทั่งตัว
ผมเองก็ได้เข้ำไปเยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ก็จะเห็นสื่อกำรสอนใน
รูปแบบต่ำง ๆ รวมถึงกำรข้ึนจอทีวี แต่วิธีกำรข้ึนคือจะใช้โทรศัพท์บ้ำง  
 



๑๐ 
โน๊ตบุ๊คบ้ำงต่อสำยขึ้น แต่ว่ำในปัจจุบันนี้มีสมำร์ททีวีซึ่งมีควำมก้ำวล้ ำ
มำกกว่ำในกำรเสนอสื่อกำรเรียนกำรสอน และก็มีควำมกว้ำงไกลกว่ำ 
ถือว่ำเป็นสื่อกำรสอนที่ทันสมัย ผมเชื่อว่ำจะเข้ำกับนโยบำยของท่ำน
ผู้บริหำร ก็เลยขออนุญำตติติงหรือทวงถำมในส่วนนี้ครับ ว่ำท ำไมปีนี้ถึง
ไม่มีกำรขอซื้อสมำร์ททีวีจะด้วยจ ำกัดงบหรืออะไรก็ตำมแต่ขอให้ช่วย
อธิบำย ซึ่งจริงอยู่เป็นค่ำครุภัณฑ์ก็ตั้งมำก็ได้ ซึ่งในยุคสมัยนี้สมำร์ททีวี 
๑ เครื่องรำคำก็ไม่ได้แพงแล้ว ห้องโสตฯ ที่เรำท ำในช่วงนั้นถ้ำหำกว่ำผม
จ ำไม่ผิดในกำรท ำรำคำหลำยแสนบำท ซึ่งทำงผู้บริหำรก็ไม่ได้มีปัญหำ
ในเรื่องของงบประมำณ ขอให้ท ำแล้วเกิดประโยชน์สูงสุด ผมเชื่อว่ำ
ผู้บริหำรท ำ ผมขออนุญำตสอบถำมครับ อำจจะท ำในปีงบประมำณ
ถัดไปหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมขออนุญำตถำมว่ำจริง ๆ แล้วควรจะมี 
เพรำะเมื่อหลำยปีที่ผ่ำนมำเรำก็ใส่เทคโนโลยี ใส่อุปกรณ์กำรศึกษำเข้ำ
ไปมำกมำยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก รำยละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ปลีกย่อย
คิดว่ำน่ำจะมี รวมไปถึงของกองอ่ืน ไม่ว่ำจะเป็นกองสำธำรณสุข ฯ , 
กองช่ำง ซึ่งผมได้ตรวจดูหลำย ๆ หัวข้อที่จะขออนุมัติงบประมำณ มี
หลำยตัวที่มีควำมจ ำเป็นแต่ไม่เสนอขอ ยกตัวอย่ำงเช่น กองสำธำรณสุข  
และสิ่งแวดล้อม กำรดูแลพ่ีน้องประชำชน ไม่ว่ำจะเป็นกำรตัดหญ้ำ 
ลอกคูน้ ำ กำรลอกท่อระบำยน้ ำ ยังขำดเครื่องมืออีกหลำยตัวแต่ผมไม่
เห็นว่ำไม่มีกำรของบประมำณ รวมถึงของกองช่ำง สิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดและ
เห็นมำกท่ีสุดก็คือรถกระเช้ำ มองเห็นอยู่ว่ำรถกระเช้ำตั้งแต่ตัดต้นไม้ 
เปลี่ยนหลอดไฟ หรือแม้กระทั่งงำนของเทศบำลที่ได้รับมอบหมำยในแต่
ละงำน เช่น งำนพระรำชพิธี งำนจัดกิจกรรมต่ำง ๆ จะใช้รถกระเช้ำ
หมดเลย แล้วรถกระเช้ำของเรำมีแค่ ๑ คัน จ ำกัดด้วยงบประมำณซื้อ
ใหม่ไม่ได้ แต่ซ่อมแซมดูแลให้ดีได้ เท่ำที่ผมได้เห็นเมื่อเวลำที่ผมลงพื้นที่
หรือออกไปพบปะพ่ีน้องก็จะเห็นรถกระเช้ำของเรำหรือเจ้ำหน้ำที่ของ
เรำออกท ำงำนไม่ได้หยุดเลย แต่บำงครั้งก็ไปเห็นตอนช ำรุด อำจจะมีงบ
ซ่อมแซม แต่ผมเชื่อว่ำกำรซ่อมแซมเครื่องจักรเหล่ำนี้ในแต่ละครั้งใช้
งบประมำณค่อนข้ำงสูง อำจจะต้องตั้งงบประมำณต่ำงหำกขึ้นมำซ่อม 
เพ่ือไม่ให้ไปเบียดกับงบซ่อมตัวอ่ืน ในช่วงแรกนี้ก็จะขออภิปรำยเพียง
เท่ำนี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญฝ่ำยบริหำร ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   ขออนุญำตให้กองคลังชี้แจงเกี่ยวกับตัวเลข ครับ 
นำยกเทศมนตรี 



๑๑ 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองคลังชี้แจง ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำงณัฐฌมณฑน์  ศุภนิตินันท์  เรียนประธำนสภำเทศบำล ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้เข้ำร่วม 
หัวหน้ำฝ่ำยกำรคลัง   ประชุมทุกท่ำน ตำมที่ท่ำนได้เรียนถำมเหตุผลเกี่ยวกับประมำณกำร 

รำยรับว่ำท ำไมถึงตั้งไว้ประมำณ ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เพรำะว่ำเรำตั้ง
ไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมำณท่ีรับจริง ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ซึ่งคำดว่ำปี
นี้น่ำจะถึง ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท ดูที่รับจริงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ถึง
วันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖๒ ภำษีท่ีเทศบำลจัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภำษี
โรงเรือนที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย ซึ่งขณะนี้
จัดเก็บได้ ๑๐,๖๘๗,๑๕๖.๕๘ บำท ซึ่งเรำตั้งรับไว้เท่ำกับยอดเดิมคะ 
๗,๙๐๐๐,๐๐๐ บำท หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 
จัดเก็บได้ทั้งมด ๔,๒๐๔,๓๙๘.๐๖ บำท ตั้งรับต่ ำกว่ำปีที่แล้ว 
๒,๒๐๒,๕๐๐๐บำท เนื่องจำกในปี ๒๕๖๒ ได้รับค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน มีค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนที่ ค่ำดอกเบี้ย 
จัดเก็บได้ ๑,๔๐๑,๘๐๓.๙๘ บำท ตั้งไว้ในปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
๑,๓๕๐,๐๐๐ บำท คำดกำรณ์ไว้ว่ำ ค่ำดอกเบี้ยซึ่งในขณะนี้ยังค้ำงรับ
ของ จ.ส.ท. ที่แจ้งมำแล้ว จ ำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บำท ตั้งรับไว้ ซึ่งจะเกิน
งบประมำณ หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค
และกำรพำณิชย์ เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล ตั้งรับไว้ 
๓,๓๐๐,๐๐๐ บำท หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด ตั้งรับไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บำท 
แต่รับได้ในปี ๒๕๖๒ ๓๐๖,๐๙๒.๐๓ บำท หมวดภำษีจัดสรร ตั้งรับ
ทั้งหมด ๖๖,๐๖๕,๐๐๐ บำท แต่รับจริงในขณะนี้ ๕๙,๕๔๙,๙๙๓.๒๙ 
บำท ส่วนที่ยังไม่ได้รับก็คือ ค่ำภำษีค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
จะได้รับกำรจัดสรรทุกเดือน ซึ่งจะเหลือเดือนสิงหำคม ,กันยำยน ที่ยัง
ไม่ได้รับจัดสรร พ.ร.บ. ภำษีมูลค่ำเพ่ิมก็จะเหลืองวดที่ ๘ , งวดที่ ๙ ซ่ึง
คำดกำรณ์ไว้ว่ำจะรับเพ่ิมเดือนละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท ก็จะประมำณ 
๖,๐๐๐,๐๐๐ บำท ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้จะเหลือ
เดือนสิงหำคมกับกันยำยน ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร ตั้งไว้ประมำณ 
๗,๑๐๐,๐๐๐ บำท รับในปัจจุบันนี้ ๖,๔๔๓,๕๕๕.๓๗ บำท ประมำณ
กำรไว้ว่ำอีก ๒ เดือนจะได้รับเดือนละ ๔๐๐,๐๐๐ บำท รวมเป็น 
๘๐๐,๐๐๐ บำท ภำษีสรรพสำมิตจะเหลืออยู่ ๒ งวด คือ งวดเดือน
สิงหำคม กับกันยำยน ตั้งประมำณกำรรำยรับไว้ที่ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
ในขณะนี้รับได้ ๑๓,๑๙๒,๕๗๗.๔๘ บำท ประมำณกำรว่ำอีก ๒ เดือน
จะได้รับเงินเดือนละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท รวมเป็น ๒,๔๐๐,๐๐๐ บำท 
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตั้งไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท  



๑๒ 
รับได้ ๔,๙๗๙,๐๐๓ บำท ประมำณกำรว่ำเหลืออีก ๒ งวด ๆ ละ 
๖๐๐,๐๐๐ บำท ต่อไปก็จะเป็นหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส ำหรับ
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ตั้งรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
๑๔,๕๘๐,๗๒๕ บำท ณ ขณะนี้วันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖๒ รำยรับทั้งหมด
ที่รับได้ ๑๒๗,๗๑๑,๒๒๖.๔๔ บำท ซึ่งคำดกำรณ์ไว้ก็คือประมำณ 
๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท  

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ชี้แจง ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำงสิริกำญจน์  วงศ์โสภำ   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติที่
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  เคำรพทุกท่ำน ดิฉันนำงสิริกำญจน์  วงศ์โสภำ ผู้อ ำนวยกำรกอง 

กำรศึกษำ ตำมที่สมำชิกสภำเทศบำลได้ตั้งข้อสังเกต หน้ำที่ ๑๓๗ เรื่อง
ของวัสดุกำรศึกษำที่ตั้งงบประมำณไว้ ๑00,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
วัสดุกำรศึกษำ เช่น สื่อกำรเรียนกำรสอน เบำะ หุ่นกระดำนลื่น
พลำสติก แบบจ ำลองภูมิประเทศและอ่ืน ๆ นั้น ขออนุญำตเรียนที่
ประชุมว่ำ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้ให้
ทีวีมำ จ ำนวน ๑ เครื่อง คือ DLTV โดยให้คุณครูไปอบรมเพ่ือมำจัดกำร
เรียนกำรสอนเป็นหลักสูตรของกรมส่งเสริมที่จะลิงค์มำท่ีศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กท่ัวประเทศ และในห้องโสต ฯ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีทีวี
เครื่องใหญ่ที่จะให้เด็กเข้ำไปเรียนเป็นชั่วโมง หลังจำกนั้นท่ำน
นำยกเทศมนตรีได้มีเมตตำจัดห้องคอมพิวเตอร์ให้ซึ่งในตอนนี้ได้ต่อ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่ำงที่พัฒนำคุณครูให้มีควำมรู้ในเรื่องกำรจะน ำ
เด็กไปนั่งเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ เพรำะฉะนั้นในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในภำคเช้ำ ๓ ชั่วโมง ทั้งห้องโสต ฯ ห้องทีวีที่อยู่ในห้อง ห้อง
คอมพิวเตอร์ กำรจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กในควำมคิดของดิฉันก็คือ 
เพียงพอกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในภำคเช้ำ ส่วนภำคบ่ำยนั้นก็จะ
เป็นกำรให้เด็กได้พักผ่อนใน ๑ ชั่วโมง และหลังจำกนั้นก็จะเป็นกำร
ทบทวน เพ่ือจะให้เด็กได้ผ่อนคลำยและเตรียมตัวกลับบ้ำนในช่วงภำค
บ่ำย ดิฉันขออนุญำตน ำเรียนที่ประชุมคะ ขอบคุณคะ 
 

นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   เรื่องงบของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด้วยครับ แจ้งให้ทรำบ 
นำยกเทศมนตรี    ด้วยครับ 
 
 
 



๑๓ 
นำงสิริกำญจน์  วงศ์โสภำ   ส ำหรับงบของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น จำกท่ีทำงเทศบำลให้งบ
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  มำ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งทำงกองกำรศึกษำก็ไม่ได้ใช้งบประมำณหมดใน 

ปีนี้นะคะ เนื่องจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้ให้งบประมำณ
มำหลำยรำยกำร งบประมำณที่ ๑ คือ ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ให้งบประมำณมำ ๕๙๖,๓๐๐ บำท และได้
ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุสื่อกำรเรียนกำรสอน โดยวิธีกำร e-bidding ครั้ง
ที่หนึ่ง ไม่มีผู้มีคุณสมบัติ ครั้งที่สอง e-bidding ก็ไม่มีผู้มีคุณสมบัติ ใน
ครั้งที่สำมนีจ้ึงใช้วิธีกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร ซึ่งก็ได้ผู้ประกอบกำร
เรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมำณไปทั้งสิ้น ๕๕๔,๓๐๐ บำท เหลอื
งบประมำณอยู่ หนึ่งแสนสำมหมื่นกว่ำบำท ก็ได้น ำเรียนคณะผู้บริหำร
ไปว่ำงบประมำณคงเหลือเรำต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสื่อวัสดุกำร
เรียนกำรสอนให้กับเด็ก เพรำะมิฉะนั้นจะต้องตกเป็นเงินสะสม ในอีก
สองเดือนนี้ เพรำะฉะนั้นเป็นภำระเร่งด่วนที่กองกำรศึกษำจะต้อง
ด ำเนินกำร งบประมำณที่ ๒ คือ ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กรม ฯให้
งบประมำณมำ ๗๐,๐๙๐ บำท เป็นกำรจัดในเรื่องของวิชำกำร กำร
ทัศนศึกษำ ไอซีที และเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เป็นงบประมำณที่
จะต้องท ำในเรื่องของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ซึ่งได้ด ำเนินกำรท ำ
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมไปแล้ว ๓ วัน เมื่อเดือนกรกฎำคม คือกำร
อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กอนุบำล ๑ , ๒ , ๓ ใช้งบประมำณไป 
๒๒,๐๐๐ บำท เหลืองบประมำณอยู่สี่หมื่นกว่ำบำท และได้ท ำกำร
ประชุมกับคุณครูในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนวิชำกำร และด้ำนทัศน
ศึกษำซึ่งจะพำเด็กไปที่ศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ.ล ำตะคอง ก็จะมี
งบประมำณเหลือบำงส่วน ก็จะให้คุณครูจัดในเรื่องของโครงกำร
วิชำกำร คือ ส่งเสริมพัฒนำกำร ๔ ด้ำนให้กับทำงผู้ปกครองได้รับทรำบ
เกี่ยวกับด้ำนอำรมณ์ ด้ำนสังคม ด้ำนร่ำงกำย และด้ำนสติปัญญำ นั้น 
สรุปออกมำแล้วบุตรหลำนของท่ำนมีพัฒนำกำรเป็นไปอย่ำงไร ซึ่งจะจัด
ในช่วงเดือนกันยำยน งบประมำณที่ ๓ งบค่ำอุปกรณ์กำรเรียน กรม ฯ 
แจ้งว่ำจะให้งบ ๒๐๐ บำทต่อคนต่อปี แต่ส ำหรับปีนี้ให้มำ ๓๒,๖๐๐ 
บำท ได้ท ำกำรแจกเงินสดให้กับผู้ปกครองโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
ซึ่งผู้ปกครองจะต้องน ำเงิน ๑๐๐ บำทจำกทำงเทศบำลจ่ำยให้เป็นเงิน
สดไปซื้ออุปกรณ์กำรเรียนและน ำใบเสร็จรับเงินมำคืนให้กับทำง
เทศบำลคะ งบประมำณที่ ๕ ค่ำเครื่องแต่งกำย กรม ฯ แจ้งว่ำจะให้ 
๓๐๐ บำทต่อคนต่อปี ปีนี้ให้งบประมำณมำสี่หมื่นกว่ำบำทซึ่งไม่
เพียงพอ ทำงศูนย์ ฯ จึงจ่ำยไปเพียงครึ่งหนึ่งก่อนคือ ๑๕๐ บำท ส่วน
เงินที่เหลือสองพันกว่ำบำท ท่ำนนำยกก็อนุมัติให้จ่ำยเป็นเงินส่วนตัว
ท่ำนมำเพ่ิมให้กับผู้ปกครองให้ได้รับคนล่ะ  



 
๑๔ 

๑๕๐ บำท และสุดท้ำยก็คือ มีควำมจ ำเป็นคือ เงินอุดหนุนเรื่องของ
อำหำรกลำงวันและอำหำรเสริมนม เด็กก็ได้รับประทำนตลอดปี และ
อุดหนุนไปให้กับโรงเรียนในสังกัดด้วยคะ นี่คืองบประมำณเงินอุดหนุนที่
เห็นว่ำท ำไมกองกำรศึกษำถึงได้งบประมำณเยอะ ยี่สิบล้ำนบำทก็รวม
เงินอุดหนุนเหล่ำนี้ด้วยคะ ขอบคุณคะ 

 
นำยอเนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ท่ำนปวีณวัชร์ ฯ ได้รับค ำตอบครบทุกประเด็นหรือยังครับ มีข้อเสริม
ประธำนสภำเทศบำล   เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่ำน สท.ปวีณวัชร์ ฯ ครับ 
 
นำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ กระผมนำยปวีณวัชร์   
สมำชิกสภำเทศบำล   ธ ำมรงค์ปรีชำชัย สมำชิกสภำเทศบำล ได้ค ำตอบครบถ้วนทุกด้ำน ผมก็ 

    เพ่ิงจะทรำบว่ำกองกำรศึกษำได้รับงบประมำณต่ำงหำกมำจำกกรม 
ส่งเสริม ฯ ซึ่งเมื่อสักครู่พยำยำมฟังตัวเลขแต่จดไม่ทัน ถ้ำอย่ำงนั้นเป็น
ตัวเลขกลม ๆ ก็แล้วกันนะครับ งบประมำณตัวแรก ห้ำแสนเก้ำหมื่นหก
พันกว่ำบำท e-bidding ไป ครั้งที่สำมเป็นตกลงใช้งบประมำณไปห้ำ
แสนห้ำใช่หรือไม่ครับ และท่ำน ผอ.ได้กรุณำตอบแล้ว คือสื่อกำรเรียน
กำรสอนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในปัจจุบันนี้เพียงพอกับกำรเรียนกำร
สอน ซึ่งในช่วงแรกที่ผมได้อภิปรำยไปว่ำยังไม่มีสมำร์ททีวี แต่ท่ำนแจ้ง
ว่ำมีทีวีเครื่องใหญ่อยู่ในห้องโสต ฯ สมำร์ททีวีที่ผมหมำยถึงคืออยู่
ประจ ำแต่ล่ะห้อง ซึ่งถ้ำหำกว่ำท่ำนคิดว่ำมันเกินควำมจ ำเป็นก็ไม่เป็นไร
ครับ เพียงแต่ว่ำกำรไปศึกษำดูงำนที่ผมได้มองเห็นมำซึ่งผมมองว่ำมันมี
ประโยชน์ไม่มำกก็น้อย แต่อย่ำงไรก็มีประโยชน์ต่อเด็กแน่นอน ซึ่งถ้ำ
หำกท่ำนบอกว่ำปัจจุบันนี้มันจ ำเป็นเพียงพอแล้วก็ไม่เป็นไรครับ ถ้ำท่ำน
ยังพิจำรณำว่ำถ้ำมีก็ดีผมแนะน ำว่ำงบประมำณท่ีเหลืออยู่แสนกว่ำลอง
น ำมำบริหำรดู จำกงบประมำณก้อนแรกท่ีท่ำนบอกว่ำเหลืออยู่แสนกว่ำ
ลองดูก่อน อำจจะเพ่ิม ๑ หรือ ๒ , ๓ หรือ ๔ เครื่อง จะเกิดประโยชน์
มำกน้อยเพียงใด แต่ถ้ำหำกท่ำนพิจำรณำแล้วว่ำปัจจุบันเพียงพอแล้วก็
ตำมนั้น เพยีงแต่ว่ำผมพูดเนื่องจำกอำจจะรับฟัง หรือพบเห็นจำกกำรดู
งำนหรือไปได้ยินจำกเพ่ือน ๆ ที่เขำอยู่ตำมศูนย์ ฯ โรงเรียนอ่ืน ๆ ก็
น ำมำแลกเปลี่ยนกัน จึงถือโอกำสมำเล่ำให้สมำชิกสภำฟัง เนื่องจำกผม
เห็นว่ำนโยบำยของผู้บริหำรเทศบำลเมืองสีคิ้วจะมุ่งเน้นทุกด้ำน แต่
มุ่งเน้นที่สุดเป็นนโยบำยหลักก็คือ ๑ เรื่องขยะ และ ๒ เรื่องกำรศึกษำ 
ผมขออนุญำตฝำกเพียงเท่ำนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
 



๑๕ 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่ำน สท. อินทร์ 
ประธำนสภำเทศบำล   เหมจันทึก ครับ 
 
นำยอินทร์  เหมจันทึก   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ กระผมนำยอินทร์ เหมจันทึก 
สมำชิกสภำเทศบำล   สมำชิกสภำเทศบำล ผมขอพูด ๒ เรื่อง เรื่องที่ ๑ งำนแบบโครงกำร 

ก่อสร้ำงถนนของกองช่ำง ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หนำ ๒๐ เซนติเมตร 
กว้ำง ๖ เมตร ยำว ๒๐๐ เมตร มีพ้ืนผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐     
ตำรำงเมตร บรรทัดถัดมำเขียนว่ำ ถนน ค.ส.ล. หนำ ๑๕ เซนติเมตร 
ควำมยำวเท่ำเดิม งบประมำณถ้ำหนำ ๑๖ เซนติเมตรจะต้องรำคำ หก
ร้อยกว่ำบำท ตำมประมำณกำรใส่รำคำไปเจ็ดร้อยกว่ำบำท จ ำนวน
งบประมำณเท่ำเดิม ผมอยำกจะทรำบว่ำ ข้อ ๑ ตัวเลขไม่ตรงกัน และ
ถัดไปหมวดบริหำรงำนทั่วไป มีควำมสงสัยว่ำหมวดค่ำท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้ำง หน้ำที่ ๑๒๘ ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร ติดตั้งไฟสัญญำณ
จรำจรในระบบดิจิตอลบริเวณสี่แยก อบต. งบประมำณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
บำท ผมมีควำมสงสัยว่ำสี่แยก อบต. ไหน บริเวณไหน คือเรำเป็น
เทศบำล ในเทศบัญญัติเป็น อบต. ครับ 

 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   เรื่องถนนขออนุญำตให้ ผอ.กองช่ำง เป็นผู้ชี้แจง ครับ 
นำยกเทศมนตรี 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงชี้แจง ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยสวัสดิ์  นพเก้ำธำดำ   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ ตำมที่ท่ำน 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   สมำชิกสภำได้สอบถำมในเรื่องรำยละเอียดของโครงกำรก่อสร้ำงถนน 

ค.ส.ล. ถนนเทศบำล ๑๔ ในใบประมำณกำรรำคำ งบหน้ำสรุปหน้ำที่ ๘ 
ก่อสร้ำงถนนหนำ ๒๐ เซนติเมตร กว้ำง ๖ เมตร ยำว ๒๐๐ เมตร พื้นที่
ผิว ๑,๒๐๐ ตำรำงเมตร และในตำรำงล ำดับรำยกำร ถนน ค.ส.ล. หนำ 
๐.๑๕ เมตร ต้องกรำบขออภัยที่ประชุมครับ ควำมหนำเป็น ๐.๒๐ 
เมตร เนื่องจำกพิมพ์คลำดเคลื่อน ในส่วนอื่นนั้นจะเป็นรำคำกับจ ำนวน
คงเดิมตำมหน้ำที่ ๘ ครับ ขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำนนำยก ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
 



๑๖ 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำ ในหน้ำที่ ๑๒๘ บริเวณสี่แยก  
นำยกเทศมนตรี    อบต. ซึ่งถ้ำหำกใส่ค ำว่ำสีคิ้วไปก็จบ แต่เนื่องจำกควำมคุ้นเคยที่เรียกกัน 

    ว่ำแยกไหน สมัยก่อนเรียกแยกศำลเจ้ำพ่อ ช่วงหลังมี อบต.มำตั้ง เรำก็ 
    เรียกว่ำสี่แยก อบต.จึงเป็นที่เข้ำใจว่ำ อบต.สีคิ้ว ท่ำนประธำนจะให้เพ่ิม 

    ข้อควำมหรือไม่ครับ คงจะต้องขออนุญำตครับ คือท่ำนสมำชิกมีควำม 
สงสัยว่ำ อบต.ไหนกันแน่ ข้อควำมลอย ๆ เหมือนไม่ครบถ้วน ท่ำนเลขำ
ว่ำอย่ำงไรครับ 

 
นำยวรพล  ฝ่ำยอุปปละ   ขออนุญำตแก้ไขได้ครับ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 
 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   เนื่องจำกยังเป็นร่ำงเทศบัญญัติอยู่ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำแก้ไข
นำยกเทศมนตรี    เพ่ิมค ำว่ำ อบต.สีคิ้ว 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  อนุญำตครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยอินทร์  เหมจันทึก   ผมเข้ำใจครับ แต่งบประมำณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท ที่จะไปด ำเนินกำร
สมำชิกสภำเทศบำล   บริเวณนั้น สี่แยกท่ีจะไปด ำเนินกำรคือสี่แยกศำลเจ้ำใช่หรือไม่ครับ ที่ 

บริเวณนี้ ตำมประวัติไม่เคยมีรถเฉี่ยวชนกัน เพื่อเป็นกำรประหยัด
งบประมำณควรจะมีไฟสัญญำณกระพริบตลอดหรือว่ำถ้ำจะมีไฟดิจิตอล
ควรจะมำปรับปรุงบริเวณสี่แยกโนนกุ่มให้ทันสมัย ที่ผมพูดคือว่ำกำร
ลงทุนด ำเนินกำรกำรบริเวณนี้จะไม่คุ้มทุน เพรำะว่ำรำคำสูงเอำไป
พัฒนำส่วนอื่นดีกว่ำครับ ขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำนนำยก ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ เกี่ยวกับเรื่องกำรติดตั้ง 
นำยกเทศมนตรี    ไฟสัญญำณจรำจร ทำงฝ่ำยบริหำรไม่ได้คิดเองนะครับ เมื่อครั้งที่ท ำแผน 

ชุมชน ชุมชนเป็นผู้เสนอเข้ำมำครับว่ำมีควำมต้องกำรในบริเวณนี้ ใน
วันที่ท ำแผนชุมชนได้เสนอมำ ๒ แห่ง คือ แยกทำงไปกุดชนวน ๑ จุด 
และแยก อบต.สีคิ้ว ๑ จุด ซึ่งพ่ีน้องประชำชนเป็นผู้เสนอเข้ำมำครับ ซึ่ง
ทำงชุมชนได้ยกมือผ่ำนแล้วทำงเทศบำลก็ต้องปฏิบัติตำมที่พ่ีน้อง
ประชำชนต้องกำร 

 



๑๗ 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำน สท. อินทร์ ฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยอินทร์  เหมจันทึก   เรื่องงบประมำณในสมัยก่อน งบกองช่ำงมีแต่งบสร้ำง งบซ่อมสร้ำงไม่มี 
สมำชิกสภำเทศบำล   แสดงว่ำงำนที่เรำสร้ำงนั้นไม่มีเสียเลย มีแต่งบสร้ำงอย่ำงเดียว เรื่อง 

งบประมำณผมไม่ห่วงหรอกครับ แต่ว่ำได้ไปแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่ำ ซึ่งดูแล้วก็
ไม่ค่อยจะคุ้มค่ำในกำรที่ได้งบประมำณไปแล้วแต่ไม่ด ำเนินกำร อยำกจะ
ให้ใช้งบประมำณให้มีประสิทธิภำพ ขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  สัญญำณไฟแดงแยก อบต. ผมฝำกคณะกรรมกำรแปรญัตติให้แปรญัตติ 
ประธำนสภำเทศบำล   เปลี่ยนชื่อ ฝำกเรื่องนี้ด้วยนะครับ 
 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำครับ ส่วนใหญ่จะเรียก 
นำยกเทศมนตรี    แยก อบต. เหมือนประปำ เรำก็เรียกว่ำแยกประปำ ไม่ได้เรียก ประปำ 

สีคิ้ว ซึ่งเป็นควำมเคยชิน แต่ว่ำท่ำนสมำชิกติงว่ำจะชัดเจนหรือไม่ ก็
แล้วแต่เห็นสมควร ลองช่วยกันคิดครับ ทำงฝ่ำยบริหำรไม่ขัดข้อง 

 
นำยอเนกศักดิ อังสนำนิวัฒน์  สรุปก็คือไม่ต้องมีกำรแก้ไข ให้ใช้ค ำว่ำแยก อบต.ได้ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ครับ ถ้ำหำกไม่มี วำระนี้เป็น 
ประธำนสภำเทสบำล   วำระรับหลักกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำร 

ประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อที่ ๔๕ วรรคที่สำม ญัตติร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำ ๓ วำระรวดไม่ได้ และในกำร
พิจำรณำวำระที่ ๒ ให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำ 
๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณนั้น ข้อที่ ๔๙ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถิ่นลงมติรับ
หลักกำรแล้ว จะต้องส่งให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ ให้
ประธำนสภำท้องถิ่นส่งร่ำงข้อญัตตินี้ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติ
พิจำรณำโดยละเอียด และที่ประชุมท้องถิ่นจะต้องก ำหนดระยะเวลำ
เสนอค ำแปรญัตติเสนอต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ภำยในระยะเวลำ
เสนอค ำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นก ำหนดตำมวำระที่ ๑ ผู้บริหำรท้องถิ่น
หรือสมำชิกท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค ำแปรญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและ
เสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมำชิกท้องถิ่นเป็น
ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ  



๑๘ 
ผมจะขอมติรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือด้วยครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มติเป็นเอกฉันท์ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน  ๑๑ เสียง  ไม่ออกเสียง  
ไม่มี 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ ในล ำดับต่อไปเป็นกำรก ำหนดระยะเวลำรับค ำแปรญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย ขออนุญำตครับท่ำนประธำน กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ  
สมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนยังไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติครับ 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ ก ำหนดระยะเวลำก่อนครับ แล้วต่อไปจึงเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ประธำนสภำเทศบำล  
 
นำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ กระผมนำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล ผมขออนุญำตเสนอให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

จ ำนวน ๓ ท่ำน 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ คืออย่ำงนี้ครับ เมื่อรับหลักกำรแล้ว ทำงสภำต้องก ำหนดระยะเวลำ 
ประธำนสภำเทศบำล เสนอให้คณะกรรมกำรแปรญัตติ คือต้องก ำหนดระยะเวลำก่อนครับ 

แล้วจึงเลือกคณะกรรมกำร 
 
นำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย ท่ำนประธำนครับ ต้องมีคณะกรรมกำรก่อนครับ เพรำะสภำจะต้อง 
สมำชิกสภำเทศบำล ก ำหนดระยะเวลำต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ต้องมีคณะกรรมกำร 

แปรญัตติก่อน ข้อ ๑๐๓ เลือกคณะกรรมกำร ๓ ถึง ๗ คน คือจะต้อง  
มีคณะกรรมกำรก่อน ขอเลือกก่อนเพื่อจะต้องมีคณะกรรมกำรแปร
ญัตติ และต่อไปสภำจะเป็นผู้ก ำหนดระยะเวลำต่อคณะกรรมกำรแปร
ญัตติ ถ้ำหำกท่ำนก ำหนดระยะเวลำก่อนก็ไม่รู้ว่ำจะเสนอให้ใครครับ คือ
จะต้องมีคณะกรรมกำรก่อน ครับ ตอนนี้เป็นขั้นตอนที่รับหลักกำร
เรียบร้อยแล้ว สภำขอเสนอว่ำจะมีกี่คน เพื่อตั้งคณะกรรมกำรแปรก่อน  

 



๑๙ 
แล้วจึงค่อยเลือกตำมจ ำนวนที่สภำก ำหนด หลังจำกนั้นสภำจึงก ำหนด
ระยะเวลำต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ขออนุญำตเรียนแบบนี้ครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ ขอเชิญท่ำนเลขำ ฯ  ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยวรพล  ฝ่ำยอุปปละ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ขออนุญำตตั้งคณะกรรมกำร ฯ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ก่อนครับ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม

สภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๘ คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น ข้อ 
๑๐๓ คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมกำร
สำมัญ ประกอบด้วย สมำชิกสภำท้องถิ่นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ คนแต่
ไม่เกิน ๗ คน และในระเบียบข้อ ๑๐๕ ภำยใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ สภำ
ท้องถิ่นมีอ ำนำจเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ
ร่ำงข้อบัญญัติตำม (๓) ซึ่งในข้อ ๑๐๗ วรรคสอง กำรเสนอชื่อให้เสนอ 
โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่ำงอ่ืน ให้น ำวิธีกำร
เลือกตำมข้อ ๑๒ มำใช้บังคับโดยอนุโลม คือ กำรเลือกประธำนสภำ 
รองประธำนสภำ ให้ประธำนสภำจัดให้มีกำรเลือกรองประธำนสภำ
ท้องถิ่นเท่ำกับจ ำนวนที่กฎหมำยก ำหนด ให้เลือกได้คนที่ ๑ ก่อน แล้ว
จึงเลือกคนที่ ๒ กำรเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติก็เช่นเดียวกัน อนุโลม
ใช้ข้อ ๑๒ เมื่อเลือกคณะกรรมกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ก ำหนด
ระยะเวลำในกำรยื่นแปรญัตติ ครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ ถ้ำอย่ำงนั้นให้เลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ 
ประธำนสภำเทศบำล รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ตำมข้อ ๑๐๓ คณะกรรมกำร

สำมัญ ประกอบด้วย สมำชิกสภำท้องถิ่นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ คน แต่
ไม่เกิน ๗ คน ท่านสมาชิกจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่
ท่านครับ ขอเชิญท่ำนปวีณวัชร์ ฯ ครับ 

 
นำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ผมปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวน ๓ ท่ำน 

ครับ 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ ขอผู้รับรอง ๒ ท่ำน ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
ผู้รับรอง นำยชวณฐ  คณำติยำนนท์  นำยสมบัติ  วิริยะจรรยำ 



๒๐ 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมำชิกสภำท่านใดจะเสนอเป็นอื่นหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี ขอมต ิ
ประธานสภาเทศบาล   ที่ประชุมในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ ท่าน โปรด 
     ยกมือด้วยครับ  
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  เป็นเอกฉันท์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  
     ๓ ท่าน เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  คณะกรรมการแปรญัตติจะมีจ านวน ๓ ท่าน โดยจะท าการเลือก  
ประธานสภาเทศบาล   คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ และท าเช่นนี้ไปตามล าดับจนครบ ๓  

ท่าน ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่าน
ที่ ๑ ครับ ขอเชิญท่าน สท.สุภาภรณ์ ฯ ครับ 

 
นางสุภาภรณ์  ณ  อุบล   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสุภาภรณ์  ณ  อุบล   
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอท่าน สท.ปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ผู้รับรอง     นายวรพจน์  ศรีจันทึก  นายบารมี  ชูศิริ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๑ มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่ออ่ืนอีก 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีให้ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๑ คือ

ท่าน สท.ปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย   
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๒ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน สท.วรพจน์ ฯ ครับ 
 
นายวรพจน์  ศรีจันทึก กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวรพจน์  ศรีจันทึก 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อท่าน สท.สมบัติ  วิริยะจรรยา ครับ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ผู้รับรอง     นายภาสพร  ทับทัน  นายบุญชู  ชมภูแก้ว  
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๒ มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่ออ่ืนอีก 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีให้ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๒ คือ

ท่าน สท.สมบัติ  วิริยะจรรยา   
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายสมบัติ  วิริยะจรรยา 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๓ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน สท.อุดม ฯ ครับ 
 
นายอุดม  ภูจันทึก กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอุดม  ภูจันทึก 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อท่าน สท.บุญชู  ชมภูแก้ว ครับ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ผู้รับรอง     นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย  นางสุภาภรณ์  ณ  อุบล 
  
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๓ มีสมาชิกสภาจะเสนอชื่ออ่ืนอีก 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีให้ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๓ คือ

ท่าน สท.บุญชู  ชมภูแก้ว   
 
 
 



๒๒ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายบุญชู  ชมภูแก้ว 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ ได้คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง ๓ ท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล คือ คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๑ คือ ท่าน สท.ปวีณวัชร์    

ธ ามรงค์ปรีชาชัย คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๒ คือ ท่าน สท.สมบัติ
วิริยะจรรยา และคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๓ คือ ท่าน สท.บุญชู  
ชมภูแก้ว เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วก็จะมาก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญท่าน สท.วรพจน์  
ศรีจันทึก 

 
นายวรพจน์  ศรีจันทึก   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายวรพจน์  ศรีจันทึก 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอรับค าแปรญัตติต่อ 

คณะกรรมการแปรญัตติไว้หลังปิดประชุมจนถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล   ตามท่ีท่าน สท.วรพจน์ ฯ เสนอก าหนดระยะเวลารับค าแปร 
 ญัตติต้ังแต่หลงัปิดประชมุจนถึงวันศุกร์ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ไม่ก าหนดระยะเวลาช่วงไหนถึงช่วงไหนหรือครับ เพราะถ้าหากมาหลัง
หกโมงเย็นแล้วท่านจะรับค าแปรหรือไม่ครับ ถ้าอย่างนั้นสรุปก็คือว่า 
หลังปิดประชุมจนถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
และในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ รับค าแปรตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา 
๑๖.๐๐ น. และในวันที่ ๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๐๐ น. ดีหรือไม่ครับ เพราะถ้าหากไม่ก าหนดเวลาอาจจะมี
การเสนอค าแปรในเวลากลางคืนก็ได้ครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปตามที่ท่าน สท.วรพจน์ ฯ เสนอ คือก าหนด 
ประธานสภาเทศบาล   ระยะเวลาเสนอรับค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไว้หลังปิด 

ประชุมสามารถยื่นได้จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๑๖.๐๐ น. ครับ ขอมติที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติไว้หลังปิดประชุมจนถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. โปรดยกมือด้วยครับ 

 
 



๒๓ 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  เป็นเอกฉันท์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 

คณะกรรมการแปรญัตติไว้หลังปิดประชุมจนถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว และได้ก าหนดระยะเวลา 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอค าแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากสมาชิกสภาท่านใดมีความ 
     ประสงค์จะแปรญัตติก็ยื่นแปรญัตติได้ตามที่เสนอมาครับ ส าหรับ 

ระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตตืให้แล้วเสร็จมีก าหนดถึงวันไหนครับ  
ขอเชิญท่าน สท.วรพจน์ ฯ ครับ 

 
นายวรพจน์  ศรีจันทึก กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวรพจน์  ศรีจันทึก 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขอก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่

คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ ตามท่ีท่าน สท.วรพจน์  ศรีจันทึก ได้ก าหนดระยะเวลาพิจารณาให้แล้ว 
ประธานสภาเทศบาล เสร็จภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ครับ 
 
 ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
(กองวิชาการและแผนงาน) 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ ต่อไป ญัตติที่ ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการ

และแผนงาน) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
 
นายคเขนทร์  สร้อยจ าปี   เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ด้วยกองวิชาการและแผนงาน 
รองนายกเทศมนตรี มีความจ าเป็นจะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงาน จ านวน ๑ ชุด เปน็เงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)   
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ (กรณีตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ดังรายการต่อไปนี้ 

 
 



๒๔ 
 

    

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว  
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามรายการ
ข้างต้น 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ครับ ถ้ำหำกไม่มี ขอควำม 
ประธำนสภำเทศบำล เห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองวิชาการและแผนงาน โปรดยก
มือด้วยครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ เป็นเอกฉันท์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จ านวน  ๑๐  เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  

 
 

โอนลด โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองวิชาการและแผนงาน 
แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
งาน         วางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวด       ค่าใช้สอย 
ประเภท    รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ 
จ านวน     ๔๐,๐๐๐  บาท 
  

กองวิชาการและแผนงาน 
แผนงาน     บริหารงานทั่วไป 
งาน          วางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวด        ค่าครุภัณฑ์                 
ประเภท     ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประกอบด้วย 
                 เครื่องส ารองไฟ และเครื่องปริ้นเตอร์ 
                 จ านวน  ๑  ชุด 
จ านวน       ๔๐,๐๐๐  บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น  ๔๐,๐๐๐  บาท รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น  ๔๐,๐๐๐  บาท 



๒๕ 
 ๕.๓  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
(กองการศึกษา) 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ ต่อไป ญัตติที่ ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) 

ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
 
นำยทวีศักดิ์  แสนใจยำ   เรียน ประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว กองกำรศึกษำ ได้ตั้งงบประมำณ 
รองนำยกเทศมนตรี   รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 แล้วปรำกฏว่ำ มีหมวดค่ำครุภัณฑ์บำง 

ประเภทไม่ได้ตั้งงบประมำณไว้ แต่มีควำมจ ำเป็นใช้ในกำรด ำเนินงำน
ของกองกำรศึกษำ จึงขอโอนงบประมำณไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ซึ่ง
กองกำรศึกษำได้ตรวจสอบงบประมำณแล้ว ปรำกฏว่ำมีงบประมำณ 
บำงหมวด บำงประเภท มีเงินเหลือจ่ำยเพียงพอส ำหรับโอนไปต้ัง
จ่ำยเงินรำยกำรใหม่ ดังนี้ 

 

  โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
แผนงาน   การศึกษา 
งาน        บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด      เงินเดือน 
ประเภท    เงินเดือนพนักงาน 
                  จ านวนเงิน770,000  บาท 
แผนงาน   การศึกษา 
งาน        บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด      เงินเดือน 
ประเภท    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
                  จ านวนเงิน60,000  บาท 
แผนงาน   การศึกษา 
งาน        บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด      เงินเดือน 
ประเภท    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
                  จ านวนเงิน16,000  บาท 
 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   846,000  บาท 

แผนงาน   การศึกษา 
งาน        ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด      ครุภัณฑ์ 
ประเภท    ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   - เพ่ือจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 5 ชั้น ขนาด 30 x 90 x 80 
ซ.ม. จ านวน 9 ตัว  วงเงิน 38,700 บาท 
(ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด) 
   - เพ่ือจัดซื้อชั้นวางของเล่นและสื่อต่าง ๆ ขนาด 40 x 
85 x 75 ซ.ม. จ านวน 3 ตัว  วงเงิน 15,900 บาท 
(ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด) 
   - เพ่ือจัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 
2,000 ลิตร  จ านวน  2  ถัง วงเงิน  16,400  บาท 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
   - เพ่ือจัดซื้อปั๊มน้ าแบบมีชุดควบคุมแรงดันอัตโนมัติ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง วงเงิน 
20,000 บาท   
(ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด) 

  
  

 



                                                        ๒๖                   
   - เพ่ือจัดซื้อแผ่นยางปูพ้ืนกันกระแทกพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 150 ตร.ม. วงเงิน 285,000 บาท 
(ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด) 
จ านวนเงิน  376,000  บาท 

 โอนตั้งรายการใหม่ 
 แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน        กีฬาและนันทนาการ 
หมวด      ครุภัณฑ์ 
ประเภท    ครุภัณฑ์กีฬา 
   -  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะปิงปอง ความยาว 2.74 เมตร (9 ฟุต) 
ความกว้าง 1.525 เมตร (5 ฟุต)  และสูง 76 เซนติเมตร  
(2 ฟุต 6 นิ้ว)  จ านวน 1 ชุด วงเงิน 70,000 บาท 
(ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด) 
   - เพ่ือจัดซื้อพ้ืนยางสนามแบดมินตัน พร้อมเสาและเนต  
พ้ืนสนามแบดมินตัน ขนาดกว้าง 6.10 เมตร ยาว 13.40 
เมตร และขนาดพ้ืนที่รวมขอบพื้นความปลอดภัยของผู้เล่น 
กว้าง 7.10 เมตร ยาว 15 เมตร จ านวน 1 ชุด 
วงเงิน  150,000 บาท 
(ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด) 
   - เพ่ือจัดซื้อเสาพร้อมแป้นบาสเกตบอลปรับระดับได้ใช้
แบบปั๊มไฮโดรลิค  ปรับขึ้นลงแบบไฟฟ้า  แบบกระจกนิรภัย
ความหนา 12 มิลลิเมตร ขนาด 180 x 150 เซนติเมตร 
พร้อมชุดจับเวลาจ านวนคู่  วงเงิน 250,000 บาท 
(ไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด) 
จ านวนเงิน  470,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  846,000  บาท 

 

ข้อกฎหมายกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในครั้งนี้ เป็นอ ำนำจอนุมัติ
ของสภำเทศบำลตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธกีำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 จึงขอเสนอต่อสภำ
เทศบำลเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

 



๒๗ 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ครับ ถ้ำหำกไม่ ขอควำม 
ประธำนสภำเทศบำล เห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา โปรดยกมือด้วยครับ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ เป็นเอกฉันท์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีติให้ความเห็นชอบในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จ านวน  ๑๐  เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  

 
 ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ ต่อไป ญัตติที่ ๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง ขอเชิญฝ่าย

บริหารครับ 
 
นายธีระศักดิ์  ภาควิวัฒน์ เรียน     ประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว ตำมท่ีเทศบำลเมืองสีคิ้ว ได้บรรจุ 
รองนำยกเทศมนตรี   แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนงำนเคหะชุมชน  

หมวดคำ่ครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง   โครงกำร
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำ
กว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ ำนวน1 คัน ตั้งไว้ 868,๐๐๐.-
บำท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบำทถ้วน)  
ปัจจุบัน  กองช่ำงมีภำรกิจในกำรปฏิบัติรำชกำรทั้งทำงด้ำนงำน
สำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำรงำนธุรกำร  ภำรกิจถ่ำยโอน  กำรบริกำร
ประชำชน และ กำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน  จ ำเป็นต้องมี
ยำนพำหนะในกำรปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำว  ซึ่งกองช่ำงได้ท ำกำร
ตรวจสอบงบประมำณประจ ำปี พ.ศ.  2562  แล้ว  พบว่ำมี
งบประมำณเพียงพอ  สำมำรถโอนงบประมำณไปตั้งจ่ำยเพ่ือจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ได้   
เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  รถยนต์
บรรทุก (ดีเซล) ตำมโครงกำรและแผนพัฒนำฯ ดังกล่ำวอย่ำงถูกต้อง
และเป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร  จึงเห็นควรโอนเงิน
งบประมำณไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  ดังนี้ 



๒๘ 
โอนลด โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองช่าง 
แผนงำน เคหะและ 
งำน ก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง     
           ปฏิกูล  
หมวด   ค่ำใช้สอย 
ประเภท โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร 
           คัดแยกขยะ มูลฝอย  
           โดยเทคโนโลยีกำรบ ำบัด 
           เชิงกล- ชีวภำพ (MBT) 
 

 
 
จ านวน     868,๐๐๐  บาท 

กองช่าง 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ    
          ชุมชน  
หมวด   ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนำด  
1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 
2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ำกว่ำ 110  กิโลวัตต์  ขบัเคลื่อน   
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ ำนวน  1  คัน 
 

จ านวน       868,๐๐๐  บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น  868,๐๐๐  บาท รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น  868,๐๐๐  บาท 

 
ข้อกฎหมาย ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ  
๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำย
เป็นรำยกำรใหม่  ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรและให้กำรด ำเนินกำร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอเสนอต่อสภำเทศบำลเพื่อ
โปรดพิจำรณำ 

 

นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ครับ ถ้ำหำกไม่ ขอควำม 
ประธำนสภำเทศบำล เห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง โปรดยกมือด้วยครับ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ เป็นเอกฉันท์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จ านวน  ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  

 



 
๒๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ  
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ ต่อไประเบียบวาระที่ ๖ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือมีข้อแนะน า  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ครับ ขอเชิญท่าน สท.อินทร์ ฯ ครับ 
 
นำยอินทร์  เหมจันทึก   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ กระผมนำยอินทร์  เหมจันทึก  
สมำชิกสภำเทศบำล   สมำชิกสภำเทศบำล ผมขออนุญำตกรำบเรียนว่ำ ช่วงนี้เป็นช่วง 

หน้ำแล้ง คลองสองชุมชนบ้ำนโนนกุ่ม เวลำนี้น้ ำเน่ำมำเป็นปีแล้วน้ ำด ำ
มำก ผมเคยเสนอที่ประชุมแห่งนี้ไว้นำนแล้วว่ำถ้ำหำกเรำจะแก้ปัญหำก็
คงจะไม่ยำกสักเท่ำไร แค่เพียงเดือนหนึ่งเรำสูบน้ ำส่งไปเพ่ือไล่ให้น้ ำเน่ำ
มันไหลออกไป ตอนนี้ล ำบำกมำกเนื่องจำกคลองสมัยก่อนน้ ำใส ปลำใน
หนองน้ ำไปตรงไหนคนแย่งกัน ตอนนี้น้ ำมันด ำมำกไม่รู้จะท ำอย่ำงไรดี 
เพรำะน้ ำเสียจำกทำงห้องแถวกรีนวิวก็ไหลลง ทำงโนนกุ่มก็ไหลลง เป็น
ที่รับน้ ำ ซ่ึงน้ ำมันนิ่ง ตอนนี้มีกลิ่นเหม็น ปลำเริ่มตำยแล้ว ปัญหำที่ผม
บอกเล่ำ ถ้ำสูบน้ ำส่งเดือนละครั้งประมำณ ๔-๕ วัน ให้ไหลออกไป เอำ
น้ ำเก่ำออกไป และปล่อยทิ้งไว้ ถ้ำเริ่มเน่ำก็สูบอีก ถ้ำหำกบอกว่ำไม่มี
งบประมำณ กค็งจะไม่จริงหรอกครับ คงต้องช่วยกันหำ ผมอยำกจะให้
ช่วยกันแก้ปัญหำจุดนี้เดือดร้อนมำกครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยพูดในที่
ประชุมแห่งนี้ว่ำเงินที่เรำเอำไปด ำเนินกำรมีมำตรฐำน แตง่ำนไม่ค่อยมี
มำตรฐำนแต่ใช้เงินในรำคำมำตรฐำน มองไปบนพื้นก็เห็นแล้ว แล้ว
ข้ำงล่ำงจะขนำดไหน เรำไม่ว่ำกัน ถ้ำเรำท ำตำมแบบตำมแปลน ก่อนจะ
เทถนนจะต้องท ำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ ปูทรำยขึ้นมำ ท่อก็เหมือนกันถ้ำเรำ 
ท ำแล้วมันจะไม่พัง ดินจะไม่ทรุด ที่เรำเห็น ๆ มำ ไม่รู้ว่ำจะพูดอย่ำงไร
แบบก็รู้ว่ำขุดเอำดินมำกองไว้ เวลำท ำก็เอำดินที่กองไว้นั่นแหละมำใส่ 
ในควำมเป็นจริงแล้วต้องเอำทรำยมำกลบท่อ ทำงด้ำนต้องเทดินต้องยำ
แนวอย่ำงดี ยกตัวอย่ำง ถนนซอยบ้ำนเซียหยู ถนนสำยนั้นเรำเพิ่งจะท ำ 
ตอนนี้ดินทรุด คอนกรีตที่เทไว้ ตัวโดเวลก็ไม่ได้ปรับท ำให้เป็นคนล่ะผิว 
ท ำให้มันทรุด ทรุดตลอดแนว อีกที่หนึ่งที่เรำก ำลังท ำ ไม่ทรำบว่ำท ำ
แบบไหน ท่อเหล็กท่ีดันตะแกรงที่น้ ำจะไหลผ่ำนลงไปในท่อเหล็ก ปกติ
แล้วเหล็กจะต้องอยู่บนผิวจรำจร ตอนนี้เหล็กอยู่ใต้ผิวจรำจร ร่องที่น้ ำ
จะไหลลงไป ผมก็เห็นครับว่ำถนนได้มำตรฐำนแต่ก็ไม่เห็นมีเครื่องจักร
เครื่องมือที่ได้มำตรฐำน มีแต่รถคูโบต้ำคันเดียว ก็ไถกันไปแต่ก็ไม่เป็นไร
ครับ ก็ไม่ว่ำกัน แต่ว่ำมันไม่ได้มำตรฐำน อีกเรื่องหนึ่ง อย่ำงท่อที่เอำมำ
กองไว้ที่ชุมชนบ้ำนโนนกุ่ม ผมไม่ได้แกล้งทุบนะ เขำเกี่ยวขึ้นรถมำแล้ว
มันบิด แล้วเขำก็ไปพ่นมำตรฐำน มอก. คสล. 3 ผมไม่ได้ทุบมันก็บิด  



๓๐ 
ผมเคยพูดในที่ประชุมแล้วว่ำ ผมเคยไปถ่ำยรูปมำ คสล. ธรรมดำ จะมี
เหล็กแคเ่พียง 10 เส้น แต่ที่เห็นมำตรฐำน มอก. คสล. 3 มีเหล็กไม่เกิน 
8 เส้น ถ้ำหำกเป็นของจริงจะต้องมีเหล็ก 18 เส้น ผมไปถ่ำยมำจำก
โรงงำนเลยครับ ท่อหนึ่งตันหนึ่งก็รำคำก็ต่ำงกันหลำยบำท ก็ไม่ว่ำกัน
เพรำะถมไปแล้วก็แล้วไป แต่มำติงกันว่ำ เวลำที่เขำเอำท่อมำส่งก็
อยำกจะให้ตรวจสอบหน่อยว่ำท่อมำจำกโรงงำนไหน มี มอก. 
มำตรำฐำนหรือไม่ ไม่ใช่เอำมำพ่นเองตำมที่ผมได้น ำเสนอไปเมื่อสักครู่ 
อีกเรื่องหนึ่งอยำกจะฝำกไว้ส ำหรับท่ำนใดที่ได้อยู่ต่อ ที่ผมเคยเสนอว่ำ 
งบประมำณท่ีเรำจะท ำ เรำมองไปแต่ข้ำงหน้ำข้ำงหลังเรำลืมหันกลับมำ
มอง มันคงช ำรุดไปแล้ว ยกตัวอย่ำง ถนนสำยศำลจังหวัดสีคิ้ว หรือ 
ถนนสำยชุมชนบ้ำนโนนกุ่มถึงวัด เรำเริ่มท ำกันมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 
ในตอนนี้หน้ำคอนกรีตเหลือแต่หินแล้ว ผมอยำกจะให้ปูยำง ถนนจะได้
ทน อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องที่สำธำรณประโยชน์ เช่นข้ำงโรงเรียนบ้ำนโนนกุ่ม
ที่ผมพูดมำตลอด ตรงบริเวณร้ำนครัวลูกหมู จะมีถนน
สำธำรณประโยชน์เส้นหนึ่ง ประมำณ 6 เมตร ถ้ำเรำยังไม่มีงบประมำณ
ท ำถนน เรำก็ไปปักหลักไว้ก่อนจะได้ไม่มีปัญหำต่อไปภำยหลัง ตรงไหน
เป็นถนนสำธำรณะ จะเป็นถนนหรือไม่ก็ตำม เอำเสำไปปักไปไว้ก่อน อีก
ที่หนึ่ง ที่เขต 1 ผมเห็น ควำมจริงแล้วซอยมันทะลุไปได้ แต่เรำท ำถนน
เข้ำไปแค่ถึงบ้ำนเขำ โดยที่จริงมันเป็นถนนยำวไปมำกกว่ำนั้น แล้วน้ ำ
เสียที่บริเวณนั้น มันก็ไหลไปที่หมู่บ้ำนกุดเต่ำงับ ผมอยำกเสนอแนะว่ำ
เรำควรจะมีที่ดินสักแปลงหนึ่งในบริเวณนั้น ไว้ส ำหรับรองรับน้ ำบริเวณ
นั้น แล้วหลังจำกนั้นเรำจึงสูบไปลงท่อระบำยน้ ำ เรำก็จะสำมำรถแบ่ง
เบำปัญหำตรงนี้ได้ ผมขอฝำกเรื่องมำตรฐำน มอก. คสล. 3 ไว้ ว่ำมัน
ควรจะเป็นอย่ำงไร ผู้รับเหมำจะได้ไม่โกหกเรำได้ ขอบคุณครับ  
 

นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล ต้องขอขอบคุณท่ำนครับ เรำใน 
นำยกเทศมนตรี    ฐำนะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชำชน ก็ต้องช่วยกันดูแล บ้ำนเมืองจึง 

    จะได้มีกำรพัฒนำอย่ำงถูกต้อง ที่ท่ำนสมำชิกกล่ำวมำก็ยินดีรับฟังครับ 
และจะได้ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่ควบคุมให้เข้มงวดมำกขึ้น หลำยส่วน
เรำได้ด ำเนินกำรไปแล้ว เช่น เรื่องแนวถนนที่เป็นทำงสำธำรณะ ในขณะ
นี้เทศบำลได้อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเกี่ยวกับถนนอยู่ 2 เส้น ในหมู่ 6 
ส่งเรื่องไปให้ที่ดินสอบเขต กำรที่เรำทรำบว่ำที่ตรงนี้เป็นถนนนั้น เรำไม่
สำมำรถเอำหลักไปปักได้เลย คือเรำจะต้องได้รับควำมชัดเจนก่อนว่ำ
หลักโฉนดอยู่ตรงไหน แนวทำงสำธำรณอยู่ตรงไหน ตอนนี้อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำรอยู่ ก็จะได้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนถนนเส้น
ที่อยู่ระหว่ำงร้ำนครัวลูกหมูนั้น เรำเคยเข้ำไปดูแล้ว จำกฝั่งร้ำนเซียหยู 



๓๑ 
มำถึงโรงงำนตุ๊กตำ กว้ำงเพียง 3 เมตร เท่ำนั้น หักศอกด้วย รถไม่
สำมำรถเลี้ยวได้ จำกฝั่งร้ำนครัวลูกหมูน่ำจะกว้ำงประมำณ 4-5 เมตร 
แต่พอถึงหักศอกรถมันเลี้ยวไม่ได้ แต่ถึงอย่ำงไรท่ำนสมำชิกไม่ต้องกังวล 
เพรำะเรำก็จะต้องด ำเนินกำรต่อไป เรื่องที่ท่ำนเสนอเป็นเรื่องที่ดีครับ 
เพียงแต่จะต้องด ำเนินกำรตำมข้ันตอนคือ จะต้องสอบเขตก่อน แล้วกำร
ยื่นสอบเขตนั้นมันมีค่ำใช้จ่ำย จุดที่ตลำดนอกใช้เงินไป 3 หมื่นกว่ำบำท 
ตอนนี้ด ำเนินกำรให้แล้ว และจะด ำเนินกำรทุกเส้นทำงที่เป็นทำง
สำธำรณะของเทศบำลครับ ส่วนเรื่องมำตรฐำนของท่อนั้น ผมจะก ำชับ
ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบให้ทุกเส้นทำงครับ ถ้ำจ ำเป็นจะต้องทุบก็จะทุบ
ครับ ขอให้ท่ำนแจ้งมำครับ ผมจะสั่งทุบเลยและผมจะรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยเอง ก็ต้องขอยอมรับจริง ๆ ครับว่ำ บำงที่ของมันอยู่ข้ำงใน เรำ
ก็มองไม่เห็น ส่วนเรื่องกำรสูบน้ ำเข้ำคลองตะกุด คงจะสูบตั้งแต่บ้ำนมูล
ตุ่นเข้ำมำ ไม่สำมำรถสูบจำกแถวนี้ได้ ซึ่งเรำจะต้องขออนุญำตกรม
ชลประทำน ก็ไม่ใช่เรื่องยำกครับ แต่ถ้ำเรำจะสูบ 3-4 วัน ก็ยังไปไม่ถึง
จุดนั้นหรอกครับ คงจะถูกดักไว้หมด แต่ถึงอย่ำงนั้นก็ต้องสูบครับ ก็
ขอรับไว้ก่อน แต่ยังไม่สำมำรถตอบได้ว่ำจะด ำเนินกำรได้ในเร็ววันนี้
หรือไม่ ก็จะหำวิธีด ำเนินกำรให้ พ่ีน้องชุมชนบ้ำนโนนกุ่มเขำก็อยำกให้
เทศบำลด ำเนินกำรสูบน้ ำเพื่อใช้ในกำรเกษตร แต่ต้องขออนุญำตหำรือ
กับกรมชลประทำนก่อนว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้หรือไม่ในสภำวะแบบนี้
ครับ  
 

นำยเอนกศักดิ์ อังสนำนิวัฒน์  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่ำน  
ประธำนสภำเทศบำล   สท.วรพจน์ ฯ ครับ  
 
นำยวรพจน์  ศรีจันทึก   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้วที่เคำรพ กระผม  
สมำชิกสภำเทศบำล   นำยวรพจน์  ศรีจันทึก สมำชิกสภำเทศบำล ผมมีเรื่องชื่นชม  
     เทศบำล ฝ่ำยผู้บริหำร ตั้งแต่ท่ำนปลัดได้น ำวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับกิจกรรม 

ของเทศบำล ที่ท่ำนได้น ำมำน ำเสนอในที่ประชุมประจ ำเดือนให้สมำชิก
และประชำชนได้รับทรำบ ก็เป็นสิ่งที่ดีมำก ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่ำน 
และขอขอบคุณท่ำนที่คิดตั้งไลน์กลุ่มสภำเทศบำลขึ้นมำ เป็นประโยชน์
มำกครับส ำหรับสมำชิกสภำเทศบำล และ ชำวบ้ำน อสม. ชุมชนที่มีไลน์
กลุ่ม ได้ใกล้ชิดเทศบำล และขอบคุณท่ำนผู้บริหำร ท่ำนนำยกเทศมนตรี 
และท่ำนรองนำยกเทศมนตรี ทั้ง 3 ท่ำน ที่ได้ใส่ใจปัญหำทุกข์สุขของ
ชำวบ้ำน แต่ละหน่วยงำน ที่เด่นมำกคือ เรื่องกำรจัดเวทีของแต่ละงำน 
ไม่ว่ำจะเป็นงำนประเพณีสงกรำนต์ งำนเข้ำพรรษำ โดยเฉพำะที่ผ่ำนมำ
เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2562 ผมเป็นสมำชิกสภำเทศบำลที่ไปร่วมงำน 



๓๒ 
ในครั้งนี้ด้วย ผมภูมิใจในเทศบำลของเรำ ท่ำนที่นั่งอยู่ข้ำงหน้ำและข้ำง
หลังของผม ชมกันทุกท่ำนครับ ว่ำเรำจัดเวทีได้สวยงำมมำก มันท ำให้
ผมจิตใจพองโต ขอบคุณที่ท ำสิ่งดีๆให้กับวันส ำคัญ ก็เป็นหน้ำเป็นตำ
ให้กับสมำชิกสภำเทศบำลด้วย ขอบคุณท่ำนผู้บริหำร และพนักงำนทุก
ท่ำนครับ ที่ได้ท ำสิ่งดีๆ ขอบคุณครับ 
 

นำยเอนกศักดิ์ อังสนำนิวัฒน์  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่ำนนำยก 
ประธำนสภำเทศบำล   ครับ 
 
นำยปรีชำ   จันทรรวงทอง   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ ขออนุญำต 
นำยกเทศมนตรี ประชำสัมพันธ์ เรื่องโครงกำรเทศบำลพบประชำชน แล้วจะมีหนังสือ 

ไปอีกครั้งหนึ่ง จะเริ่มวันที่ 19–28 สิงหำคม 2562 ส่วนรำยละเอียด   
ขออนุญำตให้หัวหน้ำส ำนักปลัดได้กล่ำวถึงรำยละเอียดครับ ว่ำเริ่มกี่โมง
และมีกิจกรรมอะไรบ้ำง อีกเรื่องหนึ่ง ในวันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 
จะมีพิธีท ำบุญอำคำรศูนย์ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ที่สวนสำธำรณะบึงสี
คิ้ว ก็จะมีพิธีท ำบุญถวำยเพลพระ และจะมีกำรเชิญประธำนผู้สูงอำยุ
และคณะกรรมกำรผู้สูงอำยุเข้ำร่วม ขอประชำสัมพันธ์เชิญทุกท่ำนร่วม
ท ำบุญด้วยกัน เรื่องเวลำขออนุญำตแจ้งไปทำงหนังสืออีกครั้งหนึ่ง ครับ 

  
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญส ำนักปลัด ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยอนุทิน  แท่นประยุทธ   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน 
หัวหน้ำส ำนักปลัด   ขออนุญำตน ำเรียนก ำหนดกำรโครงกำรเทศบำลพบประชำชน ประจ ำปี 

งบประมำณ 2562 เริ่มวันจันทร์ที่ 19 สิงหำคม 2562 ชุมชนบ้ำน
เหนือและชุมชนรุ่งเรืองพัฒนำ สถำนที่คือวัดใหญ่ เวลำ 13.30 น.   
เป็นต้นไป กิจกรรมหลักคือกำรรับลงทะเบียนแสดงตนของผู้สูงอำยุ  
ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุและเบี้ยยังชีพผู้พิกำร ที่รับเบี้ยยังชีพแล้ว โดย
จะต้องมำแสดงตนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 – 30 กันยำยน 
2562 แต่เรำก็น ำนโยบำยเชิงรุกไปรับในพ้ืนที่เลย นอกจำกนั้นก็จะมี
กิจกรรมที่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่ำนมำ ก็จะมีกิจกรรม ซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำฟรี โดยสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ภำค 5 จังหวัด
นครรำชสีมำ มีบริกำรตรวจสุขภำพเบื้องต้น โดยโรงพยำบำลสีคิ้ว
ร่วมกับกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรับซื้อน้ ำมันพืชเก่ำ 
กิจกรรมรับแลกขยะอันตรำย เป็นต้น และก็จะมีบริกำรต่ำงๆของแต่ละ
กองงำน โดยทุกกองงำนก็จะออกไปร่วมกัน ส ำหรับรำยละเอียดของ 



๓๓ 
ก ำหนดกำร ทำงส ำนักปลัดก็ได้จัดส่งให้กับท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนไป
แล้ว และจะแจ้งให้ทุกท่ำนทรำบอีกครั้งหนึ่งทำงไลน์กลุ่มสภำเทศบำล 
เกี่ยวกับก ำหนดกำร เวลำ และสถำนที่ ขออนุญำตน ำเรียนเบื้องต้นก่อน
ว่ำ ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหำคม 2562 เรำจะจัดกิจกรรมที่ชุมชนบ้ำน
เหนือและชุมชุมรุ่งเรืองพัฒนำ สถำนที่คือ วัดใหญ่ ในวันอังคำรที่ 20 
สิงหำคม 2562 ชุมชนนพเก้ำ ชุมชนตลำดเหนือ และชุมชนบ้ำนกลำง 
สถำนที่คือวัดใหญ่ ในวันพุทธที่ 21 สิงหำคม 2562 ชุมชนสุชัยพัฒนำ 
ชุมชนร่วมแรงร่วมใจ ชุมชนตลำดเทศบำล 2 ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพ ใน
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ชุมชนสะพำนด ำร่วมใจ 
ชุมชนร่วมใจพัฒนำ สถำนที่คือบริเวณท่ีว่ำงข้ำงทำงรถไฟ จะมีเต็นท์ไป
กำง ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหำคม 2562 ชุมชนบ้ำนใต้ ชุมชนร่มโพธิ์ทอง 
ชุมชนพ่อพญำสี่เขี้ยว สถำนที่คือสถำนีดับเพลิง วันจันทร์ที่ 26 
สิงหำคม 2562 ชุมชนบ้ำนโนนกุ่มเหนือ ชุมชนบ้ำนโนนกุ่มใต้ สถำนที่
คือศำลำเอนกประสงค์ วันอังคำรที่ 27 สิงหำคม 2562 ชุมชน
มิตรภำพ ชุมชนบ้ำนโรงงำน สถำนที่คือศำลำเอนกประสงค์ชุมชน
มิตรภำพ วันพุทธที่ 28 สิงหำคม 2562 ชุมชนบ้ำนมูลตุ่น ชุมชนศำล
สถิต สถำนที่คือวัดบ้ำนมูลตุ่น ขออนุญำตเรียนเชิญท่ำนสมำชิกสภำ
เทศบำลได้ร่วมกิจกรรมเทศบำลพบประชำชนพบปะและให้บริกำร     
พ่ีน้องประชำชน กลุ่มเป้ำหมำยก็น่ำจะเป็นผู้สูงอำยุและผู้พิกำร และ
ฝำกท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้แจ้งประชำชนที่อยู่ในควำมดูแลของ
ท่ำนและขออนุญำตเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ 
 

นำยเอนกศักดิ์ อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำงวริษฐำ   พรรณภัทรำพงษ์  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข ฯ  และคณะผู้บริหำรทุกท่ำน ภำรกิจของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ที่จะร่วมกับโครงกำรเทศบำลพบประชำชน ก็จะขออนุญำตน ำเรียน
ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน โครงกำรของกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจะควบคู่ไปกับโครงกำรเทศบำลพบประชำชน แต่จะเริ่ม
เวลำ 10.00 น. เรำจะเชิญประชำชนทุกกลุ่มวัยรวมถึงผู้สูงอำยุ มำร่วม
อบรมในเรื่องของหมอครอบครัว เรำจะมีกำรเลี้ยงอำหำรกลำงวัน และ
ต่อด้วยโครงกำรเทศบำลพบประชำชน ขอเรียนเชิญทุกท่ำนในที่นี้ร่วม
กิจกรรมได้ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. ขอบคุณคะ 

 
 



๓๔ 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้ำหำกไม่มี           
ประธำนสภำเทศบำล   เรำได้ด ำเนินกำรประชุมมำพอสมควรแล้ว ขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำล 

ทุกท่ำน ฝ่ำยบริหำร ท่ำนนำยก ท่ำนรองนำยก ท่ำนเลขำ หัวหน้ำส่วน
กำรงำนทุกท่ำน เจ้ำหน้ำที่พนักงำนเทศบำล และตัวแทนชุมชนทุกท่ำน
ที่เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ครับ ขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลำ  ๑๕.๑๕ น. 
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